

BÁO CÁO THẨM TRA CỦA BAN PHÁP CHẾ
Trình tại kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện khoá XII

Thực hiện chức năng nhiệm vụ theo luật định và sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện, Ban pháp chế tiến hành thẩm tra các báo cáo của Ủy ban nhân dân (UBND) huyện thuộc lĩnh vực pháp chế, các báo cáo công tác của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân, Chi cục Thi hành hành án dân sự huyện 06 tháng đầu năm 2022 trình tại kỳ họp thứ 4 HĐND huyện.

I. BÁO CÁO THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HĐND HUYỆN TRÊN LĨNH VỰC THI HÀNH PHÁP LUẬT, QUỐC PHÒNG, AN NINH, TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI, XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN; CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG; PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM VÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT; THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ

Thông nhất cơ bản các báo cáo về kết quả thực hiện trong 06 tháng đầu năm và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2022, các báo cáo đã thể hiện rõ kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua của Ủy ban nhân dân huyện.

An ninh chính trị tiếp tục được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản đảm bảo. Hoàn thành công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022. Tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp triển khai tốt các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Đấu tranh, phát hiện 29 vụ việc có dấu hiệu tội phạm về trật tự an toàn xã hội (tăng 12 vụ so với cùng kỳ); phát hiện, xử lý 19 vụ 91 đối tượng đánh bạc dưới các hình thức; tổ chức các đợt cao điểm tấn công bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tập trung tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm. Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành các quy định về phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao. Công tác cải cách hành chính được thực hiện tốt, Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2021 của huyện đều đạt khá trong tỉnh; công tác tư pháp, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện đúng quy định.

Công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật được quan tâm, thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội; tỷ lệ điều tra, khám phá đạt chỉ tiêu đề ra. Tình hình vi phạm pháp luật chủ yếu xảy ra ở một số lĩnh vực như: Trật tự xã hội, kinh tế, môi trường, trật tự, an toàn giao thông.

Công tác phòng, chống tham nhũng đã được các cấp, các ngành chỉ đạo quyết liệt, có bước tiến mạnh, đạt được nhiều kết quả; tham nhũng đang từng bước được kiềm chế, ngăn chặn. Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tiếp tục được triển khai thực hiện, kết quả 6 tháng đầu năm 2022 toàn huyện triển khai 02 cuộc thanh tra theo kế hoạch về việc thực hiện các quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; hiện đang hoàn chỉnh dự thảo kết luận thanh tra.

Tuy nhiên, tình hình tội phạm vẫn diễn biến phức tạp, phương thức, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, tính chất manh động, liêu lĩnh khó kiểm soát; tội vi phạm về ma túy gia tăng về quy mô, tính chất; tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên nhiều lĩnh vực với phương thức, thủ đoạn đa dạng; tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ; tình trạng “tham nhũng vặt”, những nhiễu, gây phiền hà cho người dân, trong giải quyết công việc là vấn đề phức tạp cần phải tập trung phòng ngừa, ngăn chặn.

II. VỀ BÁO CÁO CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI

1. Nhìn chung, tình hình tiếp công dân và tiếp nhận xử lý đơn trên địa bàn toàn huyện giảm, 6 tháng đầu năm, tiếp 11 lượt công dân (giảm 21 lượt so với cùng kỳ), giải quyết 100% vụ việc thông qua giải thích, thuyết phục và hướng dẫn công dân. Tiếp nhận 11 đơn (có 11 đơn thuộc thẩm quyền, gồm: 11 đơn kiến nghị, phản ánh của công dân, trong đó: 10 đơn có liên quan đến đất đai, 01 đơn về xét tái định cư), đã giải quyết 04 đơn, các vụ việc còn lại các ngành chuyên môn đang tham mưu UBND huyện tiếp tục giải quyết.

Tuy nhiên, báo cáo chưa đặt ra giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng khiếu nại phát sinh do triển khai thực hiện các dự án nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

2. Công tác tiếp nhận và giải quyết kiến nghị của cử tri: Tại kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XII, Ủy ban nhân dân huyện đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc thẩm quyền trả lời nhiều nhóm vấn đề, thuộc 09 ngành có liên quan bằng văn bản như: (Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kinh tế - Hạ tầng, Tài nguyên - Môi trường, Bưu điện, Viễn thông, Điện lực).

Công tác tiếp nhận và giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri được quan tâm thực hiện. Tuy nhiên do còn nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan, một số kiến nghị về công trình giao thông, nước sạch sinh hoạt, hỗ trợ, giải quyết việc làm cho lực lượng lao động ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid -19 triển khai còn chậm hoặc chưa có hướng giải quyết dứt điểm.

III. VỀ BÁO CÁO CÔNG TÁC CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN

Ban pháp chế cơ bản thống nhất với báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện. Công tác xét xử bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Chất lượng

xét xử, giải quyết các loại án được nâng lên, số vụ việc sau khi được cấp sơ thẩm xét xử, giải quyết nhận được sự đồng thuận của các bên tham gia tố tụng, không có kháng cáo, kháng nghị đạt tỷ lệ cao. Trong 6 tháng đầu năm, Tòa án nhân dân đã thụ lý 371 vụ việc, giải quyết 179 vụ việc. Công tác kiểm tra được tổ chức định kỳ; công tác hành chính tư pháp tiếp tục được đổi mới.

Tuy nhiên, vẫn còn xảy ra tình trạng án bị hủy; tỷ lệ giải quyết án dân sự còn thấp; một số Thẩm phán được phân công giải quyết án chưa chủ động thu thập chứng cứ, đánh giá chứng cứ chưa đầy đủ, toàn diện làm ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết án.

IV. VỀ BÁO CÁO CÔNG TÁC CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

Ban pháp chế cơ bản thống nhất với báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện.

Trong 6 tháng đầu năm, Viện kiểm sát nhân dân hai cấp thực hiện tốt công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trên các lĩnh vực kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tin báo; kiểm sát điều tra, xét xử vụ án hình sự; kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự. Việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định pháp luật. Công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính. Phối hợp với các cơ quan tư pháp tiến hành điều tra, truy tố; tổ chức 03 phiên tòa rút kinh nghiệm lĩnh vực dân sự, hình sự; ký kết các quy chế phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành trong hoạt động tố tụng trên địa bàn huyện.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện các chỉ tiêu nghiệp vụ của đơn vị còn chậm so với kế hoạch đề ra; tỷ lệ giải quyết án trong giai đoạn điều tra còn chưa cao.

V. VỀ BÁO CÁO CÔNG TÁC CỦA CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Ban pháp chế cơ bản thống nhất với kết quả công tác 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Cục thi hành án dân sự huyện.

Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của ngành đã có chuyển biến tích cực, 06 tháng đầu năm 2022, đã giải quyết 216/408 việc có điều kiện thi hành, số tiền thi hành xong 3 tỷ 569 triệu 824 nghìn đồng. Tiếp tục được tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, ban ngành trong thi hành án dân sự; quan tâm công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ.

Tuy nhiên, trong công tác thi hành án còn những hạn chế như: Số việc, số tiền đã thi hành giảm so với cùng kỳ; chuyển kỳ sau tăng so với cùng kỳ; công tác phối hợp với các ngành có liên quan từng lúc, từng nơi chưa chặt chẽ; chưa tập trung quyết liệt thi hành một số trường hợp án có điều kiện; chưa chủ động đề ra giải pháp

hoặc đề xuất Ban chỉ đạo thi hành án huyện, UBND huyện, các ngành liên quan để hỗ trợ tổ chức thực hiện có hiệu quả.

VI. KIẾN NGHỊ

Để phát huy những mặt được, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian tới, Ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện kiến nghị:

1. Đối với UBND huyện

Tiếp tục triển khai các giải pháp bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng, nhân rộng các mô hình tốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; có giải pháp giải quyết dứt điểm tình trạng tín dụng đen, tệ nạn ma túy, an toàn, phòng cháy, chữa cháy, chỉ đạo thực hiện các giải pháp đồng bộ trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật ở địa phương.

Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; có biện pháp chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trong đó chú trọng cải cách về tổ chức bộ máy, tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; chỉ đạo người có trách nhiệm tiếp công dân theo đúng quy định; giải quyết kịp thời các vụ tranh chấp có liên quan. Tiếp tục chỉ đạo kịp thời giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri nhất là các công trình, dự án mới có phát sinh khiếu nại, tố cáo.

2. Đối với Tòa án nhân dân huyện

Có giải pháp nâng cao trách nhiệm Thẩm phán nhằm khắc phục lỗi trong chủ động thu thập chứng cứ, đánh giá chứng cứ đầy đủ, toàn diện, không để án bị huỷ; tăng cường công tác phối hợp giải quyết các vụ án hành chính.

3. Đối với Viện kiểm sát nhân dân huyện

Có giải pháp giải quyết đối với một số vụ việc còn chậm; tăng cường kiểm tra, nâng cao năng lực, trình độ, tinh thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức. Nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trên các lĩnh vực.

4. Đối với Cục Thi hành án dân sự huyện

Kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân huyện trong công tác chỉ đạo, phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai, các cơ quan có liên quan trong công tác thi hành án. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức, thường xuyên thanh tra, kiểm tra, nhất là kiểm tra nội bộ trong công tác kế toán, tài chính; kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền trang bị phương tiện, cơ sở vật chất, đảm bảo hoạt động thi hành án.

Trên đây là kết quả thẩm tra các báo cáo thuộc lĩnh vực pháp chế trình HĐND huyện xem xét, quyết định.

Nơi nhận:

- TT. HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Lưu VT;

**TM. BAN PHÁP CHẾ
PHÓ TRƯỞNG BAN**



[Handwritten signature]
Hưng Văn Cải

